

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูสายผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

เบญจวรรณ อินตะวงศ์

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความสามารถช่วยเหลือ แนะนำ เป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สละเวลา อันมีค่าเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ หลักการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยอย่างเอาใจใส่ตลอดการทำวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน ขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้กรุณา ให้คำแนะนำตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนทำให้การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า

กราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถามและขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนันต์ นามทองตัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดร.สุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ดร.อนุชา กอนพวง ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์และ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ของผู้วิจัยที่ให้กำลังใจ อย่างดีเยี่ยมเสมอมาและท้ายที่สุดขอขอบคุณครอบครัวอินต๊ะวงศ์ ที่เป็นกำลังใจอย่างดีและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมนุชา พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูบ้างไม่มากก็น้อย

เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์